

Số: /KH-UBND

Hoàng Thanh, ngày tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã Hoàng Thanh trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/04/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 108/ KH-UBND ngày 16/04/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa. Ủy ban nhân dân xã Hoàng Thanh xây dựng Kế hoạch Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã Hoàng Thanh trong tình hình mới như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận và chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an và Tỉnh ủy đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

2. Nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu trong công tác PCCC và CNCH; trang bị kiến thức phòng ngừa, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho người dân nhằm hạn chế thấp nhất vụ việc và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra. Ngăn chặn, kiểm chế các vụ cháy lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong thực hiện công tác PCCC và CNCH và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 3869/KH-UBND ngày 31/8/2020 về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 5061/KH-UBND ngày 29/9/2021 về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số

47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 17/9/2022 về tiếp tục thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC.

2. Xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội để tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH.

3. Tập trung rà soát, xây dựng các kế hoạch, phương án PCCC và CNCH, nhất là tại các khu dân cư; khu chợ tập trung đông người có nguy cơ cháy, nổ cao; chủ động tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH có huy động nhiều lực lượng. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Kiên toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân sự và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH.

4. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

5. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về PCCC và CNCH, xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm

ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

6. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH, đảm bảo cơ sở vật chất và hậu cần kỹ thuật cho lực lượng chữa cháy và CNCH của UBND xã. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo cháy, sự cố, tai nạn...). Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và CNCH hiện đại, phù hợp với tình hình, sự phát triển của địa phương; nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác công tư, xã hội hóa) để mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu UBND xã chỉ đạo, nhắc nhở, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở được phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH; công khai các dự án, công trình, cơ sở vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của UBND huyện, Công an huyện để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

- Siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ, trung tâm thương mại... Kiên quyết xử lý và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC. Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC.

- Điều tra, xác minh hoặc phối hợp với các cơ quan cấp trên tập trung làm rõ nguyên nhân tất cả các vụ cháy; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC. Tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm chuyên nghiệp, tinh nhuệ khi tham gia xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Thực hiện Đề án tổng thể “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

- Tham mưu Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; 100% thành viên trong hộ gia đình được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Tiếp tục vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở 4

2. Các nhà trường đóng trên địa bàn

- Tập trung xây dựng giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

- Chủ động phối hợp với các UBND xã, Công an xã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để bảo đảm điều kiện triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công tác PCCC và CNCH theo hướng hiện đại.

3. Công chức lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các phòng, cơ quan thuộc UBND huyện và lực lượng Công an xã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1248/QĐ- TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 398/CD- TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em.

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã

Hàng năm xây dựng kế hoạch, rà soát bổ sung phương án phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Công an trong công tác PCCC và CNCH.

5. Công chức Tư pháp

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH đến các tầng lớp nhân dân; phối hợp với đài truyền thanh tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH theo hướng dẫn

của Công an. Phối hợp với Công an xã nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực hiện.

6. Đài truyền thanh xã

Tăng cường thời lượng, tin bài, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn; tuyên truyền thường xuyên công tác PCCC và CNCH tại các khung giờ người dân dễ theo dõi. Phối hợp Công an xã công bố danh sách những công trình, cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn PCCC.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp.

- Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong những tiêu chí bình xét thi đua.

- Tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về PCCC; xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC và CNCH ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đoàn thể, ban ngành thuộc UBND xã và các cơ tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

2. Giao Công an xã chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND huyện;
- Công an huyện (Đội PCCC&CNCH);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH xã;
- Các cơ quan, đoàn thể thuộc UBND xã;
- Công an xã;
- Lưu: VT, CA.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Điệp

